
ระเบียบวาระการประชุมผู�บริหาร ผู�ช�วยผู�บริหาร พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง 
องค!การบริหารส�วนตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

คร้ังที่๒ / ๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๙  กุมภาพันธ!  ๒๕๕๗ 

ณ ห�องประชุมอาคารประชาปราโมทย! อบต.แหลมผักเบี้ย 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 

๑. เรื่อง  ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
๒. เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
๓. เรื่อง  ท่ีเสนอให�ท่ีประชุมทราบและถือปฏิบัติ 

๓.๑  เรื่อง สรุปการประชุมหัวหน�าส�วนราชการอําเภอบ�านแหลม 
๓.๒  เรื่อง รายงานการใช�จ�ายงบประมาณ 
๓.๓  เรื่อง การเงินสมทบประกันสังคม 
3.4  เรื่อง การเตรียมการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ 

  ๔.  เรื่อง ท่ีเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณา 
  ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ องค4การบริหารส�วนตําบลแหลมผักเบี้ยสํานักปลัด 
ที่พบ๗๖๒.๐๑ / ๐๖๒ วันท่ี๑๗  กุมภาพันธ4  ๒๕๕๗ 
เร่ืองขอเชิญเข�าร�วมประชุมผู�บริหาร , พนักงาน 
เรียนปลัด อบต. / ผู�อํานวยการกองช�าง / หัวหน�าส�วนการคลัง / หัวหน�าสํานักปลัดฯ 

 

  ด�วยนายกองค4การบริหารส�วนตําบลแหลมผักเบี้ย มีความประสงค4จะเชิญพนักงานส�วนท�องถ่ิน / 
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดเข�าร�วมประชุมประจําเดือน เพ่ือปรึกษาหารือในการทํางานและเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงได�
กําหนดการประชุม ในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ4 ๒๕๕๗เวลา ๑๓.๓๐น. ณ อาคารประชาปราโมทย4องค4การบริหารส�วน
ตําบลแหลมผักเบี้ย 
  ในการนี้  จึงขอเชิญท�านพร�อมเจ�าหน�าท่ีในสังกัดส�วนของท�าน เข�าร�วมประชุมตามกําหนดการ
ดังกล�าวข�างต�น และหากท�านมีระเบียบวาระเพ่ือจะนําเสนอต�อท่ีประชุมครั้งนี้ ขอให�ท�านส�งสําเนาเอกสาร
รายละเอียดให�เจ�าหน�าท่ีบริหารท่ัวไป จํานวน 1 ชุด ก�อนวันประชุม 1 วัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
      (นายศรีเพชร  นามเดช) 
     นายกองค4การบริหารส�วนตําบลแหลมผักเบี้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น. เม่ือท่ีประชุมพร�อมแล�ว นายศรีเพชร  นามเดช ทําหน�าท่ีประธานในท่ีประชุม
หัวหน�าส�วน , พนักงานส�วนตําบล , ลูกจ�างองค4การบริหารส�วนตําบล กล�าวเปHดประชุมตามระเบียบวาระต�างๆ 
ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  - เนื่องจากผม นายศรีเพชร นามเดช ทําหน�าท่ีประธานในท่ี 

ประชุมหัวหน�าส�วน , พนักงานส�วนตําบล , ลูกจ�างองค4การบริหาร 
ส�วนตําบล เปJนการประชุมประจําเดือนครั้งนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
ท่ีประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมเปJนเอกฉันท4 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  ท่ีเสนอให�ท่ีประชุมทราบและถือปฏิบัติ 
ประธานฯ  - ๓.๑  เรื่อง สรุปการประชุมหัวหน�าส�วนราชการอําเภอบ�านแหลม 

ขอให�ปลัดองค4การบริหารส�วนตําบล สรุปการประชุมหัวหน�าส�วนราชการ
อําเภอบ�านแหลม 

ปลัด อบต.   - จากท่ีได�ประชุมหัวหน�าส�วนราชการ ท่ีห�องประชุมอําเภอบ�าน 
แหลม มีเรื่องแจ�งให�ทราบ เรื่องแรก นะค�ะ เรื่อง โครงการสมานฉันท4เข�าวัดฟMง
ธรรม ด�วยอําเภอบ�านแหลม จัดโครงการเสริมสร�างความสมานฉันท4เข�าวัดฟMง
ธรรมเพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ณ วัดใน
พ้ืนท่ีอําเภอบ�านแหลม สําหรับเดือน กุมภาพันธ4 ๒๕๕๗ กําหนดในวันอังคาร ท่ี 
๒๕ กุมภาพันธ4 ๒๕๕๗ ต้ังแต�เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดต�นสน ตําบลบ�านแหลม 
อําเภอบ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเรื่องท่ี ๒ เรื่อง การฝOกซ�อมแผนการปPองกัน
และบรรเทาสาธารณาภัย อําเภอบ�านแหลมได�รับแจ�งจากจังหวัด ให�ดําเนินการ
ฝOกซ�อมแผนปPองกันและบรรเทาสาธารณาภัย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ภายในไตรมาส ๓ โดยใช�แผนการปPองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
เปJนกรอบในการดําเนินการฝOกซ�อมแผนฯ และมีความสอดคล�องกับ
พระราชบัญญัติปPองกันบรรเทาสาธารรณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ อําเภอบ�านแหลม 
พิจารณาแล�ว เพ่ือเปJนการเตรียมความพร�อมในการปPองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงให�องค4กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินและหน�วยงานต�างๆ ในพ้ืนท่ี ดําเนินการฝOกซ�อมแผนปPองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับตําบลตามสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยอย�างน�อย จํานวน ๑ 
ประเภทภัย โดยการสมมติสถานการณ4สาธารณภัยขนาดเล็ก มีความรุนแรง
ระดับ ๑  เรื่องท่ี ๓ เรื่อง การต�อใบอาชญาบัตร ปQการประมง ๒๕๕๗ ด�วย
สํานักงานประมงอําเภอบ�านแหลม ขอแจ�งประชาสัมพันธ4ให�ชาวประมงท่ี
ครอบครองเครื่องมือทําการประมงท่ีมีการควบคุมจํานวน ได�แก� อวนลาก อวน
รุน และอวนครอบปลากระตักท่ีจะสิ้นอายุในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  

 
 

 



- ๒- 
 

รีบมาต�อใบอาชญาบัตรก�อนวันสิ้นอายุ มิฉะนั้นอาชญาบัตรจะขาดไม�สามารถ
ประกอบอาชีพประมงชนิดท่ีต�องการควบคุมดังกล�าวได� จึงขอแจ�งให�ท่ีประชุม
ทราบและประชาสัมพันธ4ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�ทราบ เรื่องท่ี ๔ การจัด
มหกรรมรากวัฒนธรรม “ของดีบ�านฉัน” ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี 
มอบหมายให� สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ในงาน
พระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งท่ี ๒๘ ซ่ึงมีการมอบหมายให�แต�ละอําเภอ นําของดี
บ�านฉันไปร�วมจัดแสดง สําหรับอําเภอบ�านแหลมได�จัดประชุมหารือ สรุปกันว�า
จะนําประเพณีทอดกฐินทางน้ํา , ลิเกฮูรู , ผลิตภัณฑ4แปรรูปอาหารทะเล และ
เกลือสปา ไปจัดแสดงในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ4 ๒๕๕๗ ขอเชิญทุกท�านไปเท่ียว
ชมและอุดหนุนสินค�าของอําเภอบ�านแหลม ด�วยนะค�ะ และก�อนท่ีจะเข�า
ประชุมนะค�ะ ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร4ด ได�เข�ามาประชาสัมพันธ4
จะจัดอบรมหลัดสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให�บุคคลากรในภาครัฐเพ่ือให�
ตระหนักถึงการเปJนส�วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จัดเปJน ๒ 
รุ�น รุ�นแรกสําหรับผู�บริหารส�วนท�องถ่ิน และรุ�นท่ีสอง สําหรับบุคลากรใน
หน�วยงาน และจะจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ในช�วงเดือนเมษายน วันเสาร4และ
วันอาทิตย4  หลักสูตรหนึ่ งจะใช� เวลา ๑๒ ชั่ ว โมง สถานท่ีเรียนเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร4ด พนักงานคนใดสนใจแจ�งชื่อท่ีกีรติ เปJน
ผู�รับผิดชอบสอบถามตารางการเรียนติดต�อกับทางมหาวิทยาลัย 

ประธานฯ  - เรื่อง การเรียนก็ให�พนักงาน ข�าราชการ ลูกจ�าง ไปเรียนกัน
ทุกคน และให�คนขับรถไปเรียนด�วยเพราะมีความสําคัญ 

ปลัด อบต.   - ก็ลงชื่อไว�ถ�าเพราะถ�าไปเรียนกันมาก ก็ขอใช�รถ อบต.เพ่ือ 
ไปเรียนกันได� 

 ประธานฯ   - ๓.๒ เรื่อง รายงานการใช�จ�ายงบประมาณ 
 พจมาน    - ประมาณการรายรับไว�นะค�ะ ๘,๙๒๐,๔๘๕.๕๘ บาท รับ 
    จริง ๑,๕๑๓,๑๘๑.๙๒ บาท จ�ายไป ๒๐,๖๒๑,๘๙๑.๐๒ บาทนะค�ะ 
 ประธานฯ   - ๓.๓ เรื่อง เงินสมทบประกันสังคม  
 พจมาน    - การหักเงินสมทบประกันสังคม ต�อไปลูกจ�าง และ 

พนักงานจ�างตามภารกิจ จะต�องจ�ายเงินประกันสังคมเอง แต�ตอนนี้ทาง อบต.
ยังไม�ได�หักเงินเข�าประกันสังคม เพราะต�องนี้เปJนร�างประกาศแต�ยังไม�ได�
ประกาศใช� ถ�าประกาศใช�แล�วอาจจะผลย�อนหลังและจะต�องเรียกเก็บเงินนะค�ะ  

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 
 
 
 



- ๓    - 
 
    - 3.4การเตรียมการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 ปลัดอบต.   - ช�วงนี้ก็จะมีเริ่มมีโครงการตามข�อบัญญัติแล�ว การเก็บ 

รวบรวมเอกสารการประเมินก็ขอให�ทุกคนให�ความสําคัญด�วย อยากให�
เริ่มเก็บๆ ผลงานกันได�เลย อะไรท่ีต�องการก็ขอให�แต�ละคนทยอยถ�าย
เอกสาร ไม�อย�างนั้นช�วงปลายๆ จะไปรอถ�ายเอกสารกัน 

 สุธินันท4    - เรื่องการเซ็นชื่อในสมุดทํางานนอกเวลา ตามให�มาเซ็นต4 
แล�วก็ยังเซ็นต4กันไม�ครบ ขนาดแปะชื่อไว�ให�เซ็นต4แล�ว ก็ไม�รู�จะทํา
อย�างไรแล�ว ต�อไปก็ต�องตามจี้แต�ละคนให�เซ็นต4เลย 

 สุนันทา    - เรื่องห�องศูนย4ข�อมูลข�าวสาร จะรกมาก มีวัสดุอุปกรณ4 
อ่ืนๆ วางอยู�เต็มไปหมด ขอรบกวนให�คนท่ีนํามาใช�เม่ือใช�เสร็จแล�ว
กรุณานําไปเก็บยังท่ีท่ีด�วย และภายในศูนย4มีแฟPมเอกสารท่ีอบต.
เปHดเผยให�ชาวบ�านทราบต้ังแฟPมไว� ขอให�เจ�าของเรื่องนําเอกสารท่ีเปJน
ปMจจุบันมาใส�ในแฟPมด�วย 

 ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง   ท่ีเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ประธาน    - เรื่อง ไปศึกษาดูงาน 
 ธนภร    - ท่ีได�วางโปรแกรมไว�นะค�ะ ไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัด 

เพชรบูรณ4 และก�อนท่ีจะไปศึกษาดูงาน จะมีการอบรมก�อนนะค�ะ ได�
จัดอบรม ในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยได�เชิญวิทยากร คือ นางสาว
กนกวรรณ ผดุงขันธ4 ตําแหน�ง นักประชาสัมพันธ4ชํานาญการ เก่ียวกับ
เรื่องการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี กําหนดการเบื้องต�นในการไปศึกษาดูงาน 
ขอให�ดูในเอกสารท่ีแจกให� โดยจะออกเดินทางในตอน ๒๒.๐๐ น. ของ
วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยรถท่ีใช�จะเปJนรถตู� ๓ คัน โดยมีเจ�าหน�าท่ี 
พนักงาน สมาชิกและบริหารองค4การบริหารส�วนตําบล ประมาณ ๒๗ 
คน ถ�ามีผู�ติดตามค�อนคุยกันนอกรอบอีกท่ีหนึ่ง แต�ขอห�ามไม�ให�นําสามี
หรือภรรยาไป 

 รองนายกฯ   - รถบัส ราคาเท�าไร 
 ธนภร    - ได�ถามรถบัส ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตลอดทิป  

๔๕,๐๐๐ บาท ท่ีเคยไปเพชรบูรณ4 เพราะท่ีอําเภอเขาค�อจะต�องจอด
รถไว�ท่ีพัก และจะต�องต�อรถสองแถวอีกทีหนึ่งเพราะเส�นทางเปJน
เส�นทางข้ึนเขาทางคดเค้ียว  
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 รองนายกฯ   - ผมขอเสริมในเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว�าถ�าเปJน 

รถตู�เราไป ๓ คัน คนขับ ๓ คน ส�วนมากรถตู�จะไม�มีคนเปลี่ยน จะขับ
คนเด่ียว และดูจากกําหนดการณ4เดินทางแล�ว คนขับรถมีเวลาพักไม�ก่ี
ชั่วโมง ถ�าเปJนรถบัสจะคนขับสํารอง ถ�าเปJนไปได�ผมว�า 
ราคารถบัสน�าจะมีท่ีถูกกว�านี้นะครับ รองสืบราคาอีกท่ีนะครับผม
อยากให�เดินทางโดยรถบัสน�าจะมีความปลอดภัยมากกว�านะครับ 

 สุนันทา    - ในการศึกษาเดินทางครั้งนี้ถ�ามีค�าใช�จ�ายท่ีจะต�องออกเอง 
กับบ�างก็ไม�มีปMญหากันนะค�ะ 

 ธนภร    - ขอดูราคารถบัสอีกทีนะค�ะ ถ�าได�ราคาท่ีได�ตั้งเอาไว�ก็ขอ 
เปลี่ยนเปJนรถบัสนะค�ะ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่อง อ่ืนๆ   

ประธาน    - มีใครไปอบรมท่ีไหนบ�าง 
ปลัด อบต.   - ไปประชุมมาเม่ือวานนี้จะค�ะ เลยยังไม�ได�เตรียมเอกสาร 

เพราะว�ายังไม�จบหลักสูตรเพราะจะต�องไปดูงาน เก่ียวกับการบําบัดน้ํา
เสีย เม่ือจบหลักสูตรจะมาแจ�งให�ท่ีประชุมทราบอีกท่ีหนึ่งนะค�ะ 

 ประธาน    - ธนภร ท่ีไปประชุมกับรองเมธี เปJนอย�างไรบ�าง 
 ธนภร    - ไปประชุมท่ีหัวหิน ท่ีโรงแรมหิน น้ํา ทราย สวย ไปกับรอง 

เมธีและผู�อํานวยการกองช�างมานะค�ะ เก่ียวกับเรื่อง ท�าเรือน้ําลึก เพ่ือ
เดินเรือสินค�าและการท�องเท่ียว เชื่อมโยง พัทยา ชะอํา หัวหิน แต�รู�สึก
ว�าทางคณะจัดอบรมจะเน�นเก่ียวกับเรื่องการท�องเท่ียวมากกว�า แต�มี
ปMญหาตรงท่ีจะต�องนั่งเรือเฟอรี่จากพัทยา และมาต�อเรือเล็กเพ่ือเข�าฝM^ง
ท่ีหัวหินอีกทีหนึ่ง ทําให�ระยะเวลาในการเดินทางไม�ต�างกับทางรถยนต4  

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 พรอนันต4   - ผมได�รับแจ�งจากกรมเจ�าท�าว�า การขุดลอกคลองบางทะลุ  

ตอนนี้ทรายท่ีขุดมาไม�มีท่ีไว� เลยขอคําปรึกษาว�าจะเอาทรายไปไว�ท่ี
ไหนดี เพราะตอนนี้ตรงริมตลิ้งไม�สามารถเอาทรายวางได� และถ�าขนไป
ไว�ท่ีอ่ืนจะต�องมีค�าขนส�ง 

สุนันทา    - ขอถามหลวงพ�อวัดสมุทรโคดมก�อนนะค�ะ ว�าต�องการ 
ทรายเขาวัดหรือเปล�าและมีชาวบ�านแจ�งว�าตรงตลาดนัดเปJนหลุมเปJน
บ�อเวลาถ�าเข�าหน�าฝนจะทําให�เวลาเดินตลาดนัดลําบาก 

ปลัด อบต.   - ขอให�ถามหลวงพ�อก�อนว�าหลวงพ�อต�องการทรายหรือ 
เปล�าถ�าหลวงพ�อไม�เอาไปไว�ตรงตลาดนัด หรือถ�า อบต.ขนย�ายไปท่ี 
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สาธารณะก็ต�องมีเหตุผลอันพอสมควรว�าจะมีความจําเปJนต�องขนย�าย
ไปท่ีสาธารณะเพราะเหตุใด หรือถ�าให�ชาวบ�านในพ้ืนท่ีก็ต�อง
ประชาสัมพันธ4แต�จะต�องเสียค�าขนย�ายเอง 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ประธาน    - ครูศูนย4พัฒนาเด็กเล็กมีเรื่องอะไรแจ�งบ�างหรือเปล�า 
พรนัชชา   - ประมาณอาทิตย4หน�าทางศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก จะพาเด็ก 

นักเรียนพร�อมผู�ปกครองศึกษาดูงาน โดยมีเด็กท่ีจะไปดูงานประมาณ 
๒๘ คน พร�อมผู�ปกครอง 

พรอนันต4   - ตอนนี้ทางองค4การบริหารส�วนตําบลมีโครงการหลาย 
โครงการท่ีจะทําในช�วงนี้ จึงขอแจ�งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
นะครับว�า การกําหนดราคากลางทางส�วนช�างจะมีผมเปJนประธาน
คณะกรรมการทุกโครงการอยู�แล�วนะครับ ท่ีนี้การกําหนดราคากลาง
ผมจะขอให�มีการประชุมจริงทุกครั้งนะครับ เพราะทางสํานักงานตรวจ
เงินแผ�นดิน เขาจะตรวจเข�มเก่ียวกับโครงการต�างๆ ของ อบต.นะครับ 
และอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมขอแจ�งให�ทราบ เรื่อง งบประมาณท่ีได�ขอสภา
องค4การบริหารส�วนตําบลจ�ายขาด ๒ โครงการ โครงการก�อสร�างถนน 
คสล.พร�อมวางท�อระบายน้ําดอน 
ป`าช�า (ช�วงท่ี ๒) หมู� ๔ และโครงการก�อสร�างถนน คสล.ซอยศาลใน 
หมู� ๒ ซ่ึงเปJนโครงการก�อสร�างถนน คสล. นั้นได�ประชุมคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางแล�วแต�ไม�สามารถสอบราคาได� ทําให�จะต�องมีการ
เรียกประชุมใหม� และจะเสนอให�ปลัดอบต.กับนายกองค4การบริหาร
ส�วนตําบลทราบ และตอนนี้นายช�างโยธา อบต.ได�ขาดงานติดต�อกัน
ต้ังแต�วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงนะปMจจุบันนี้นะครับ 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ธนภร    - ได�มีการประชุมท�องเท่ียว โดยแกนนําหมู�บ�านในเดือน 

กุมภาพันธ4 นี้ให�ทําความสะอาดพลับเพลาท่ีประทับฯ โดยพนักงาน
ท�านใดจะร�วมไปทําความสะอาดให�เตรียมน้ําด่ืม ข�าวไปกินด�วย 

 นายก    - ของการท�องเท่ียวเขาทํากันทุกเดือนและของพนักงานใน 
พ้ืนท่ีเราก็ต�องทําด�วย 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
สุนันทา    - ขอประชาสัมพันธ4ให�ทราบนะค�ะ เดือนนี้ทางส�วนการคลัง 

ได�เปลี่ยนส�วน จากส�วนการคลังเปJนกองคลังและตําแหน�งก็เปลี่ยนจาก
หัวหน�าส�วนการคลังเปJนผู�อํานวยการกองคลัง 

 ประธาน    - การท�องเท่ียวตอนนี้มีแผนจะทําอะไรบ�าง 
 ธนภร    - ได�คุยกับผู�ใหญ�บ�านว�าต�องการอะไรแบบไหน ผู�ใหญ�อยาก 
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ได�ปลาวาฬตัวใหญ�ๆ เพ่ือเปJนจุดขายเหมือนกับปOกเตียนท่ีมีผีเสื้อสมุทร 
แต�ติดตรงงบประมาณ และปPายประชาสัมพันธ4ทางเข�าทรายเม็ดแรก 
และได�คุยกลับผู�ใหญ�บ�านว�าขอเสนอทําซุ�มประตูหรือหลักกิโล เพ่ือเปJน
จุดแสดงถึงสัญญาลักษ4ว�ามาถึงแหลมผักเบี้ยแล�วและเพ่ือให�
นักท�องเท่ียวได�ถ�ายรูป 

ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 
 

 ประธาน  - มีท�านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม�ครับ ถ�าไม�มีผมขอปHดประชุม และขอความ
ร�วมมือพนักงานทุกท�านช�วยจัดเวทีงานวันเด็กหน�อยนะครับ 

ป:ดประชุมเวลา      ๑๔.๐๐     น.  
 
 
 

(นายกีรติ  สุขใจ) 
เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป  / ผู�จดรายงานการประชุม 

 

 
 

(นางอัชรา เสริมทรัพย4) 
หัวหน�าสํานักปลัด / ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 


